

พระพรแห่งพระวอนะ

เมื่อเผชิญความทุกข์ยาก

ยากอบ 1:2-12

ศจ.ดร.มาโนช แจ่มมุข

มีเพื่อนที่อเมริกา อีเมลล์มาว่า “คำถามนี้มีคำตอบไหม?”

ผู้หึงคนหนึ่งมีลูก 7 คน ลูก 3 คนแรก มีปัญหาหูหนวก อีกสองคนตาบอด มองไม่เห็น อีกสองคนพิการทางสมอง คนที่แปดอยู่ในครรภ์ แม่ก็กำลังติดเชื้ซิฟิลิส คำถามคือ จะอนุญาตให้ผู้หึงคนนี้ทำแท้งไหม?

แล้วอีเมลล์นั้น ก็มีข้อความใหม่.. หยุดก่อน! ถ้าคุณคิดว่า คุณจะทำแท้ง คุณกำลังจะฆ่านักดนตรีเอกของโลก เสียทีเดียว คน ๆ นั้นคือบีโรเฟน เขาคลอดออกมาจากครอบครัวที่มีปัญหาในด้านสุขภาพ พี่น้องของเขาหูหนวก ตาบอด พิการทางสมอง บีโรเฟนเองก็มีปัญหาสุขภาพ แต่ต่อมาเมื่อโตขึ้น เขาเป็นนักดนตรีเอกของโลก

บางครั้งจิตใจคนเราคิดถึงความทุกข์ยากลำบากจมปลักกับปัญหาชีวิตที่กำลังเผชิญ และอาจคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของมนุษย์ แก้ปัญหาด้วยวิธีการของตัวเอง แต่ถ้ายอมปล่อยให้ เป็นวิธีการของพระเจ้า โดยขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และเรามีได้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมอันดีงามที่ควรจะเป็น พระเจ้ามีวิธีทำให้ความทุกข์ยากนั้น กลับเป็นพระพรในชีวิตของเรา

พระวอนะที่นำมาเป็นพระพรฉบับนี้ มาจากพระธรรมยากอบ 1:2-12 ซึ่งท่านยากอบ เขียนขึ้นเพื่อหนุนใจ คริสเตียนที่ต้องเผชิญความทุกข์รอบด้าน ในเวลานั้นคริสเตียนต้องกระจัดกระจายอยู่ตามทีต่าง ๆ มีการต่อต้านจากทหารโรมัน จากคนพื้นเมือง จากยิวด้วยกันยากอบหนุนใจว่าพวกเขาสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ทั้งหลายได้

ขอนำมาเป็นข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่า เราสามารถเผชิญปัญหาความทุกข์ยากได้อย่างไร? เราสามารถจะเผชิญความทุกข์ยากด้วย 3 ย

1. เฝิชัยความทุกข์ยากด้วยใจยินดี

ความทุกข์ยากที่เรามีอาจจะลำบากแสนสาหัส น่ายินดีนักหรือ? ความทุกข์ยากที่เราต่างก็มีอยู่นั้น มีต่าง ๆ กันแต่ทำทีในใจของเราเป็นอย่างไร นี่สำคัญมาก

ชาย 3 คนไปที่ทะเลขณะที่ทะเล ทั้งคลื่นและลมกำลังปั่นป่วนครอบครัวหนึ่ง ไปปิกนิกลูก ๆ เติริยมไปเล่นน้ำทะเล แต่พ่อเห็นว่าพายุกำลังจะมา ก็สั่งให้ภรรยาและลูก ๆ รีบเก็บเข้าของกลับบ้าน ชายคนที่สองเป็นชาวประมงเมื่อเห็นคลื่นลมพัดแรงจัด ก็ไม่ออกทะเล แต่ชายอีกคนหนึ่ง เมื่อมีคลื่นยักษ์ มีลมแรง พวกเขายินดีมาก คือพวกเล่นกระดานโต้คลื่น ยิ่งคลื่นใหญ่ยิ่งชอบมาก

เช่นเดียวกัน... คริสเตียนควรจะยินดีเหมือนนักเล่นกระดานโต้คลื่น ปัญหาหรือ... มาเลย.. คลื่นลูกแรก ลูกสองมากเลย ให้เป็นเหมือนนักเล่นกระดานโต้คลื่นยินดีไหลไปตามแรงของคลื่น คลื่นทำอะไรพวกเขาไม่ได้ทำทีภายในใจเป็นสิ่งสำคัญ เรายินดีไหม?

เมื่อปัญหามาถึง ให้เรายินดี ทำทีในใจของคริสเตียนต้อง ชื่นชมยินดี เพราะปัญหาความทุกข์ยากมา 3 ทาง ทางแรก มาทางมารซาตาน ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโลกนำความทุกข์ยากมาถึงอาดัม เอวา มารใส่ความทุกข์ยากให้โยบ แม้สูญเสียชีวิตทุกอย่าง แต่โยบมั่นคงในความเชื่อโยบจึงสอบผ่านการทดลอง

พระเจ้าอนุญาตให้มีความทุกข์ยากเพื่อทดลองความเชื่อ ทางที่สอง มาจากตัวเราเอง เพราะเราไม่เชื่อฟังและทางที่สาม มาจากคนอื่น เช่นสามีเอาโรคภัยจากการชุกชุมมาให้ภรรยา

ความทุกข์ใจมาจากสามทางนี้ ทุกวันนี้สิ่งที่พี่น้องแบกอะไรอยู่ ที่หนักมาจากทางใดจากมารจากตนเองที่เราแสร้ง คั้นรันทมาเองจากคนอื่นที่ยัดเยียดมาแต่อย่างไรก็ตามความทุกข์ยากที่เราเผชิญจะทำให้ที่มีความเชื่อมีความมั่นคง คำว่า “ทุกข์ยาก” ในภาษากรีก มาจากคำว่า มีความกล้าหาญ แน่วแน่ที่จะเผชิญต่อไป ปัญหาอื่น ๆ จะฝึกเรา ให้เราพร้อมที่จะเป็นทองคำที่จะสุกใส ทองคำที่จะสวยงาม ต้องหลอมด้วยไฟ ใน 1 เปโตร 1:7 อาจารย์เปาโลกล่าวถึงชีวิตคริสเตียนว่า พระองค์อนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นเพื่อหลอมเราให้บริสุทธิ์ เพื่อเราจะยืนหยัดมั่นคงในพระเจ้า เพราะฉะนั้น เมื่อพี่น้องเมื่อมีปัญหาอย่าคิดฆ่าตัวตาย เพราะความทุกข์ยาก ทำให้เราอดทนและความอดทนจะหล่อหลอมชีวิตเรา

มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงอภัพ ผิดหวังในความรัก เสียตัวให้กับแฟนหนุ่มแล้วต่อมาแยกทางกัน เธอเสียใจมาก ไม่นานพ่อแม่ก็ตายจากไป เธอต้องใช้ชีวิตตามลำพัง ไปเป็นลูกจ้างร้านชำงานหนักค่าแรงถูก เวลาพักผ่อนน้อย เจ้าของร้านมีลูกชายเกเร กักขฬะ ข่มขืนหญิงคนนี้ เธอเสียใจและทุกข์ใจมากแถมยังตั้งครรภอีกด้วย คิดจะทำแท้ง แต่มีเสียงในใจห้ามไว้จึงเก็บเด็กนั้นไว้ และเลี้ยงลูกอย่างอดทน เมื่อเด็กนั้นเติบโต เป็นนักเทศน์ฟื้นฟูที่มีชื่อเสียง ชื่อ เจมส์ โรบินสัน

พี่น้องครับ พระเจ้ามีพระประสงค์ในชีวิตของเรา เราก็มารู้ว่า ทำไมเหตุการณ์ร้าย ๆ นั้นเข้ามาในชีวิตของเรา ชีวิตคริสเตียนของเรา ต้องยอมเผชิญด้วยจิตใจยินดีด้วยใจต่อผู้ยืนหยัดมั่นคงในพระเจ้า

เมื่อท่านอดทน ท่านจะเห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนความทุกข์ยากลำบาก ให้เป็นพระพร ทรงยอมให้เราทุกข์ยาก เพื่อเราจะดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน พระองค์สร้างเราผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ

ความทุกข์ทำให้อดทน อย่าท้อถอย ไม่ว่าวันนี้พี่น้องจะเผชิญสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็ความเจ็บป่วย ทางร่างกายโรคร้าย คนรักที่ท่านมีอยู่ ต้องจากไป อยู่ ๆ บริษัทปิดกิจการ ท่านต้องออกจากงาน ดูเหมือนว่าพระเจ้าไ้ร้ายชีวิตของท่านอาจถูกปฏิเสธจากครอบครัว จากคนรอบข้างถูกใส่ร้าย พี่น้องครับ ให้เราเผชิญด้วยใจยินดี พระเจ้าจะใช้ปัญหานี้เพื่อขัดเกลาและเสริมสร้างชีวิตเราขึ้นมา

มีเรื่องหนึ่งเล่าว่า พระราชาต้องการทดสอบประชาชนของพระองค์ ใ้ห้หาคเล็กให้นำของสิ่งหนึ่งไปซ่อนไว้ ในเส้นทางที่ผู้คนผ่านไปมา ทรงรับสั่งให้ทหารเอาหินก้อนใหญ่มาวางไว้กลางถนน ประชาชนที่ผ่านไปมาพากันพูดว่าใครเอาหินมาวางทางแล้วทุกคนก็เดินเลี่ยงไปไม่มีใครจัดการกับหินเหล่านั้น ชาวนาคนหนึ่งผ่านมา เขาจอดเกวียน ใ้้จอบขุดดิน ฝังหินออก ในทันใด ก็พบว่าใต้หินมีห่อทองคำ และมีข้อความเขียนไว้ว่า นี่คื้รางวัลสำหรับคนที่เอาหินออก ทุกคนที่ผ่านไปมา มีแต่บ่นต่อว่า แต่ไม่มีใครจะเอาหินออก ไม่มีใครยอมยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้อง...เรามีทำที่อย่างนั้นหรือไม่ บางครั้งพระเจ้าอาจจะอนุญาตให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินของเรา แต่ถ้าเราร่วมมือกับพระองค์ ก็จะทรงช่วยให้ท่านจัดอุปสรรค ฝังเอาหินออกจากเส้นทางที่มีพระพร

2. ให้เราเผชิญด้วยใจยำเกรง

การทูลขอด้วยความเชื่อเกี่ยวข้องกับความยำเกรงเมื่อเผชิญปัญหาคนเราเลือกที่จะหนีปัญหา แต่สิ่งที่คริสเตียนควรทำ อย่าหนีปัญหา มีคำพูดหนึ่งที่ไ้หนมิ พีเพิง (People) ที่นั่นมีพร้อพเบ้ม (Problem) ภาษิตไทยก็บอกว่าปัญหาเป็นเหมือนเป็นเงาตามตัวแต่พระวณะของพระเจ้าบอกให้เราแก้ปัญหาด้วยปัญญา ที่มาจากพระเจ้า ผู้ใดขาดปัญญา ให้ผู้นั้นทูลขอพระเจ้าจะให้แก่เขา

พระธรรมสุภาษิต 1:7 บอกใ้้รู้ว่าใครอยากได้ปัญญาต้องยำเกรงพระเจ้า ต้องเข้ามาหาและฟังในพระคุณของพระองค์... อย่าหนีปัญหา ไม่มีทางจะหนีพ้นได้เลย

บางครั้งเรามองวิกฤติที่เข้ามา เป็นเรื่องใหญ่โต แต่เมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้ว กลับมองว่าเป็นเรื่องง่าย

ชายคนหนึ่ง นั่งฉีกหนังสือพิมพ์ไปรษย์ไปตามลม มีคนถามเขาว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไร? เขาบอกว่า “กำลังไล่ช้าง แต่ที่คุณไม่เห็นช้าง เพราะมันไปแล้ว” ความคิดของชายคนนี้คือ ปัญหาเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่เราไปคิดถึงความยุ่งยาก เราปล่อยให้จิตวิญญาณตกต่ำ ดังนั้นยังมีปัญหา ยังต้องเข้าหาพระเจ้า วางปัญหาและภาระที่พระบาทของพระเยซู ปัญหาจะได้รับการแก้ไขเพราะพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นคเห็น้อยและแบกภาระหนักใ้้มาหาพระองค์ และยากอบก็หนุนใจว่าขาดปัญญาให้ทูลขอ ผู้ที่ถ่อมใจลงทูลต่อพระเจ้า ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ อย่าเอาชนะพระเจ้า อย่าสงสัยเลย ความสงสัยเป็น

เหมือนคลื่น อย่าสงสัยคำนี้ ความหมายเหมือนในมาระโก ความกังวลของโลกนี้ ความสงสัยในพระ
วณะของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้ รัศพระวณะทำให้เราไม่เติบโตในความเชื่อ คำว่า “วุ่นวาย” ภาษากรีก
แปลว่าคนอยู่ไม่สุข เมื่อสงสัยก็ทำให้วุ่นวายใจ อยู่ไม่สุข เหมือนเรือโคลงไปโครงมา เป็นคนที่วุ่นวาย
กับชีวิต ถ้าอยากเป็นอยู่สุขเป็นคนหนึ่ง ให้เข้าหาพระเจ้า

ผู้หญิงคนหนึ่งมีความขมขื่นใจ เก็บความทุกข์ในใจ คิดตลอดเวลาว่าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือเธอ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อ เคอร์รี เทนบูม เธอมีความโกรธนาซี จากเหตุการณ์ในชีวิตในอดีต วันหนึ่งเธอโกรธพระ
เจ้า ว่าทำไมให้อัศตนาซีคนนั้นนั่งอยู่ในโบสถ์เดียวกับเธอ ทำไมพระองค์ปล่อยให้คนอย่างนี้ยังมีชีวิตอยู่
ทันใดระฆังโบสถ์ดังสนั่นเธอหนีออกไปเห็นคนตีระฆัง เมื่อเขาปล่อยเชือกเสียงค่อย ๆ เงียบไป พระเจ้า
สอนเธอว่า เคอร์รีเอ๋ย ทำไมเจ้าถึงสายระฆัง ให้จิตใจของตนเองเต็มไปด้วยความเกลียดแค้น แต่เมื่อปล่อย
เชือก เสียงก็เงียบ จิตใจที่วุ่นวายสงบได้เมื่อยอมวางภาระลง

เช่นเดียวกัน ท่านต้องรู้จักที่จะวางภาระของท่าน ยากอบจึงสอนว่าอย่าวุ่นวาย ใหนึ่ง ให้หลุดขอ
จากพระเจ้า รับกำลังจากพระเจ้า ไม่สงสัยในพระองค์

จอห์น เมดิสัน นักประพันธ์ชาวสก็อตแลนด์ เขาตาบอด และเขาอธิษฐานอย่างนี้ว่า ขอบคุณ
พระเจ้าสำหรับหนามกุหลาบพันครั้งแทนกุหลาบ 1 ครั้ง เราสนใจหนามมากกว่ากุหลาบ เมื่อเผชิญความ
ทุกข์ยาก ให้เขาใกล้พระเจ้า แต่บางคนเมื่อมีความทุกข์ยาก กลับไม่มาโบสถ์ ไม่อ่านพระคัมภีร์ ฟังนอ้จะ
ไปเยี่ยม ก็บอกว่าอย่ามาเลย “Leave me alone” ในโอกาสนี้ผมขอหนุนใจท่าน.. มาเถิดเข้ามาหาพระเจ้า
ด้วยใจยำเกรง

3.ให้เราเผชิญด้วยใจยกย่องพระเจ้า

ขอให้ท่านมีใจที่ยกย่องพระเจ้า ขอมรับว่าเหตุการณ์นั้น ๆ พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเป็น
พระพร ในพระธรรมยอห์น เมื่อคนหนึ่งตาบอดผ่านมามีสาวกมาถามพระเยซู เขาตาบอด เพราะอะไร
คนนี้ทำบาป หรือพ่อแม่ของเขาทำบาป ทรงตอบว่าเพื่อราชกิจพระเจ้าจะสำเร็จ ถ้าเรายังป่วยอยู่...ให้เรา
ตอบว่าที่ยังป่วยอยู่เพื่อราชกิจจะสำเร็จที่ยังไม่หายก็ยังขอบคุณพระเจ้าต่อไป ภารกิจต้องยุบไป เคยมีห้า
ล้าน สิบล้าน เมื่อเศรษฐกิจทรุดทุกอย่างก็ล่องไป ก็ให้ขอบคุณพระเจ้า โยบไม่แข่งคำพระเจ้า แต่บอกว่า
พระเจ้าให้ พระเจ้าเอาไป เรามาตัวเปล่า กลับไปตัวเปล่า ทุกอย่างเป็นเหมือนหญ้าที่ต้องเหี่ยวแห้งไป
เคยสวย แต่เดี๋ยวนี้ไม่สวยแล้วเป็นไปตามกาลเวลา แม้เคยสวย แม้เคยรวย แม้เคยจนให้ขอบคุณพระเจ้า
ให้เราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณี

ในปี 1998 อดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุช พ่อของประธานาธิบดี ดับเบิลยู บุช ไปเยี่ยมผู้เสียหาย
จากพายุ เฮอริเคน ผู้สื่อข่าว ชื่อลารีคิง ถามท่านว่า ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยประชาชนจากเหตุการณ์นี้
ประธานาธิบดีนี้มาถึงคำพูดของชายอายุ 73 ปี คนหนึ่งที่พูดว่า ผมสูญเสียทุกสิ่ง แต่ผมยังเหลือพระเจ้า

เมื่อชีวิตของผมยังมีพระเจ้า ผมก็มีทุกสิ่ง ประธานาธิบดีนำคำพูดของชายชราคนนั้นมาตอบผู้สื่อข่าว เป็นข่าวออกไปทั่วโลก

พี่น้องครับ ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไร ก็ให้เราจิตใจ มีคำพูดที่ยกย่องพระเจ้า ดำเนินชีวิต มั่นคงในความเชื่อ ยั่งยืนหยัด ปิติยินดี และยำเกรงพระองค์

ให้เราดูจากสิ่งที่ใกล้ ๆ ตัว ... คนจีนนิยมดอกบัวว่ามีคุณค่านำไปไว้บนหิ้ง แต่บัวนั้นมาจาก โคลนตม แต่ได้ถูกยกไว้อย่างสูงอยู่บนหิ้ง กว่าจะเป็นดอกบัว พี่น้องครับให้เราดูว่าดอกบัวมาจากที่ไหน ...มาจากโคลนตมที่คนเหยียบย่ำ ถ้าท่านมาจากโคลนตม ถูกเหยียบแล้วเหยียบอีก แต่วันหนึ่งจะเป็น เหมือนดอกบัวถูกยกขึ้นดอกไม้ชนิดหนึ่งคือดอกเหมย จะบานสะพรั่งในฤดูที่มีหิมะตกหนัก ลมพายุ พัดแรง ยิ่งหิมะตกหนัก ดอกเหมยบานสะพรั่งมากมาย มีความสวยงาม ชีวิตคริสเตียนเช่นกัน มีเวลาที่ต้องเผชิญทุกข์ยากลำบาก แต่พี่น้องครับ... ในปีที่ผ่านมาไม่ได้อะไรเลย คริสเตียนกลับได้รับอย่าง สะพรั่งบางคนพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนดอกบัวถูกปฏิเสธ ถูกเหยียบย่ำ แต่เมื่อท่านอดทน ท่านมีความ เชื่อยำเกรงพระเจ้ามีจิตใจยกย่องพระเจ้า พระองค์จะทรงยกท่านขึ้น

เวลานี้ท่านเป็นอย่างไร? หนี้สินยังมีเยอะไหมเอาตัวเลขมาเขียน บอกพระเจ้า ปัญหาสุขภาพ ความกังวลเพราะตงงาน ไม่มีงานทำ ลูกวัยรุ่นที่สร้างปัญหาให้เราหนักใจ ท้อใจ ขอให้ท่านร้องทูลกับ พระเจ้า พ่อและแม่ร่วมใจกันอธิษฐาน พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของท่าน มีคำตอบในทุกเรื่อง ถ้าท่านยังปี ตินดีในพระองค์ ยำเกรงและยกย่องพระองค์

ในอเมริกา ปลาเทร้าต์คนอเมริกาชอบรับประทานในฝั่งตะวันตกมีปลาชนิดนี้มาก แต่ฝั่ง ตะวันออกของอเมริกาจะไม่ค่อยมีปลาชนิดนี้ การขนส่งต้องแช่แข็ง เขาสร้างกระชังใหญ่เพื่อจะได้ปลา สด ๆ ไปถึงอีกฝั่งของอเมริกาต้องขนส่งข้ามวันข้ามคืน ปลามาถึงอีกด้านของทวีปปรากฏว่าเนื้อปลานิ่ม ทานไม่อร่อย พวกเขา ก็คิดหาวิธีแทนที่จะใส่แต่ปลาเทร้าต์ในรถที่เขาขนส่ง พวกเขาใส่ปลาตุ๋นทะเลด้วย ปลาทั้งสองชนิดวิ่งไล่กัน ปลาเทร้าต์ว่ายน้ำหนีตลอด ยิ่งว่ายน้ำยิ่งแน่น เนื้อแข็งอร่อยมาก บางทีในชีวิต ของเรา เราอ่อนปวกเปียก ถ้าพระเจ้าใส่ปลาคูในกระชังของเรา หรือเราเป็นปลาเทร้าต์ที่อ่อนแอ บางที ภรรยาสามี ลูกของเรา เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทำงานอาจเป็นปลาคูที่ใส่เข้ามาในกระชังชีวิตของเรา วันนี้ ขอท่านรู้ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ก็เพื่อท่านจะแข็งแกร่ง เป็นผู้ที่พระเจ้าจะใช้งานได้

สามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยกำลังของพระองค์ด้วยใจที่ยำเกรง ใจที่ยินดี และใจที่ยกย่อง พระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป, สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 297 มีนาคม-เมษายน 2004, หน้า 37-41.